

# โครงการ “XCMG Apprentice” ซีซั่น 4 มอบ ประสบการณ์อันมีค่าให้ผู้ฝึกงานจากทั่วโลก

โครงการ “XCMG Apprentice Season 4: Insiders” เปิดฉากอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ฝึกงาน 5 คนจากสหรัฐอเมริกา ปากีสถาน อินเดีย เวเนซุเอลา และอุซเบกิสถาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ระดับโลกของ XCMG ณ สำนักงานใหญ่ในเมืองซูโจว ประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยบริษัทเปิดบูธในมหกรรม bauma China 2018 ด้วย

ผู้ฝึกงานทั้ง 5 คนได้เจาะลึกถึงความสำเร็จของ XCMG ในด้านการผลิตอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการตลาดระดับโลก และนอกจากจะได้เข้าร่วมงาน bauma China 2018 แล้ว ผู้ฝึกงานทั้งหมดยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงห้องปฏิบัติการด้านเสียงและการสั่นสะเทือนใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีโอกาสทดลองใช้เครื่องจักรก่อสร้างของบริษัทด้วย

คุณมารีจากปากีสถาน กล่าวว่า “แต่ก่อนผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรหนักแค่ในภาคทฤษฎีหรือการวิเคราะห์การปฏิบัติงานเท่านั้น ผมขอขอบคุณ XCMG ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ลองใช้งานรถขุดและเครื่องจักรหนักอื่นๆที่ผมไม่เคยใช้หรือสัมผัสมาก่อน ผมตื่นเต้นมากที่ได้ขับรถขุด XE150D และรถเครน G1 ส่วนการขับรถขุด XE2000 ก็เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต!”

คุณหลิว จิง ผู้ฝึกสอนจากแผนกทรัพยากรของ XCMG กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ เราไม่เพียงได้เพื่อนใหม่จากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของบริษัทให้ทั่วโลกได้รับรู้ XCMG มีวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีพรสวรรค์เป็นจำนวนมากซึ่งยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงด้านความทนทานและความทันสมัย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนพัฒนาตัวเองและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ระดับใหม่”

โครงการ XCMG Apprentice เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากทั่วโลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวบริษัท เทคโนโลยีสุดล้ำของบริษัท และอิทธิพลของบริษัทบนเวทีโลก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง และเป็นการโปรโมทวัฒนธรรมจีนด้วย ทั้งนี้ “การสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม” เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัทมาโดยตลอด และ XCMG ขอเชิญคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกมาร่วมสำรวจเทคโนโลยีและช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ยั่งยืน

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 74 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 6

ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกสินค้าไปยัง 182 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.xcmg.com](http://www.xcmg.com) หรือติดตามได้ทาง Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn and Instagram